



**Kagalang-galang na David Y. Ige
Gobernador, Estado ng Hawai'i**

LUPON NG EDUKASYON
Catherine Payne, Tagapangulo
Kenneth Uemura, Pangalawang Tagapangulo

Shanty Asher	Lyla Berg	Kyla Musso, estudyanteng miyembro
William "Bill" Arakaki	Lynn Fallin	Koronel Angenene L. Robertson, tagapag-ugnay ng militar
Kaimana Barcarse	Christine "Kili" Namau'u	
	Bruce Voss	

KAGAWARAN NG EDUKASYON
Keith T. Hayashi, Pansamantalang Superintendente ng Edukasyon
Phyllis Unebasami, Kinatawagang Superintendente

Heidi Armstrong, Katulong na Superintendente Opisina ng mga Serbisyong Suporta sa Estudyante	Randall Tanaka, Katulong na Superintendente Opisina ng mga Pasilidad at mga Pagpapatakbo
Sean Bacon, Pansamantalang Katulong na Superintendente Opisina ng Pamamahala ng Talento	Cara Tanimura, Pansamantalang Katulong na Superintendente Opisina ng Istratehiya, Inobasyon at Pagganap
Brian Hallett, Katulong na Superintendente at CFO Opisina ng mga Serbisyo sa Pananalapi	Teri Ushijima, Pansamantalang Katulong na Superintendente Opisina ng Kurikulum at Disenyo ng Pagtuturo
Christine Shaw, Pansamantalang Katulong na Superintendente Opisina ng mga Serbisyo ng Teknolohiya ng Impormasyon	

Rochelle Mahoe
Farrington-Kaiser-Kalani Superintendente ng Complex Area
Linell Dilwith
Kaimukī-McKinley-Roosevelt Superintendente ng Complex Area
John Erickson
'Aiea-Moanalua-Radford Superintendente ng Complex Area
Robert Davis
Leilehua-Mililani-Waialua Superintendente ng Complex Area
Sean Tajima
Campbell-Kapolei Superintendente ng Complex Area
Disa Hauge
Nānākuli-Wai'anae Superintendente ng Complex Area
Keith Hui
Pearl City-Waipahu Superintendente ng Complex Area
Ed Noh
Castle-Kahuku Superintendente ng Complex Area
Lanelle Hibbs
Kailua-Kalāheo Superintendente ng Complex Area
Esther Kanehailua
Hilo-Waiākea Superintendente ng Complex Area
Chad Keone Farias
Ka'ū-Kea'au-Pāhoa Superintendente ng Complex Area
Janette Snelling
Honoka'a-Kealakehe-Kohala-Konawaena Superintendente ng Complex Area
Jamie Yap
Baldwin-Kekaulike-Maui Superintendente ng Complex Area
Rebecca Winkie
Hāna-Lahainaluna-Lāna'i-Moloka'i Superintendente ng Complex Area
Paul Zina
Kapa'a-Kaua'i-Waimea Superintendente ng Complex Area



Mga Kinakailangan sa Pagtatapos

--para sa mga Estudyante ng Pampublikong Paaralan ng Hawai'i



Kung ikaw ay may mga tanong tungkol sa mga kinakailangan sa pagtatapos, mangyaring makipagkita sa tagapayo o prinsipal ng paaralan.

Keith T. Hayashi
Pansamantalang Superintendente ng Edukasyon

Opisina ng Kurikulum at Disenyo ng Pagtuturo
Kagawaran ng Edukasyon ng Estado ng Hawai'i • Marso 2022

Mga Kinakailangan sa Pagtatapos

GRADE POINT AVERAGE — Ang Kumulatibong Grade Point Average ay inilalapat sa lahat ng nagtapos: Cum Laude: 3.0 to 3.5 | Magna Cum Laude: 3.5+ to 3.8 | Summa Cum Laude: 3.8+ at mas mataas

Ang isang Diploma ng Mataas na Paaralan ng Hawai'i ay dapat iisyu sa mga estudyanteng nakakatugon sa mga pinakamababang kinakailangan na kurso at kredito na ito.

MGA KINAKAILANGANG KURSO*	DIPLOMA NG MATAAS NA PAARALAN NG HAWAII'
Ingles	4.0 na kredito kabilang ang: <ul style="list-style-type: none"> Mga Sining ng Wikang Ingles 1 (1.0 na kredito); at Mga Sining ng Wikang Ingles 2 (1.0 na kredito); at Nagpapahayag na Pagsusulat** (0.5 na kredito); at Mga basikong elektibo ng ELA (1.5 na kredito)
Mga Araling Panlipunan	4.0 na kredito kabilang ang: <ul style="list-style-type: none"> Kasaysayan at Pamahalaan ng U.S. (1.0 na kredito), at Kasaysayan at Kultura ng Mundo (1.0 na kredito); at Modernong Kasaysayan ng Hawai'i (0.5 na kredito); at Paglahok sa isang Demokrasya (0.5 na kredito); at Basikong elektibo na Mga Araling Panlipunan (1.0 na kredito)
Matematika	3.0 na kredito kabilang ang: <ul style="list-style-type: none"> Algebra 1 (1.0 na kredito); at Geometry (1.0 na kredito); at Basikong elektibo na Matematika (1.0 na kredito)
Agham	3.0 na kredito kabilang ang: <ul style="list-style-type: none"> Biology 1 (1.0 na kredito); at Mga basikong elektibo ng Agham (2.0 na kredito)
Wika ng Mundo, Mga Pinong Sining, o Pangkarera at Teknikal na Edukasyon (CTE)/JROTC	2.0 na kredito sa isa sa mga tinukoy na programa ng pag-aaral
Pisikal na Edukasyon	1.0 na kredito kabilang ang: <ul style="list-style-type: none"> Buong Buhay na Kalakasan sa Pisikal na Edukasyon (0.5 na kredito); Basikong elektibo na Pisikal na Edukasyon (0.5 na kredito)
Kalusugan	0.5 na kredito: Kalusugan Ngayon at Bukas
Plano sa Personal na Transisyon	0.5 na kredito
Mga elektibo	6.0 na kredito
KABUJAN	24.0 na kredito

*Ang DOE ay may isang proseso para sa paghiling at pag-apruba ng katumbas ng mga kursong pangkredito.

** O katumbas na kurso.

MGA KINAKAILANGAN SA SERTIPIKO NG PAGKILALA NG MGA KARANGALAN

Bilang karagdagan sa pagtugon sa mga kinakailangan para sa Diploma ng Mataas na Paaralan ng Hawai'i, ang mga sumusunod ay dapat matugunan nang may isang kumulatibong GPA na 3.0 o mas mataas para sa sertipiko ng pagkilala ng mga karangalan sa isa o higit ng mga sumusunod:

MGA KARANGALANG PANG-AKADEMIKO

Apat na kredito ng matematika: Ang apat na kredito ay dapat magsama ng isang kredito para sa Algebra 2 at isang kredito sa pagkalamas ng Algebra 2. Ang kredito sa pagkalamas ng Algebra 2 ay dapat anihin sa pamamagitan ng mga sumusunod na kurso o katumbas na Running Start na mga kursong matematika: Algebra 3, Trigonometry, Analytic Geometry, Precalculus, Probability, Statistics, Introduction to College Mathematics, Calculus, AP Calculus, AP Computer Science A, AP Computer Science Principles, IB Math Studies, o IB Math Standard Level

AT

Apat na kredito ng agham: Sa apat na kredito, ang isang kredito ay dapat na sa mga kursong Biology 1 o katumbas na IB Biology, o AP Biology

AT

Pinakamababang kredito mula sa AP/IB /Running Start na mga kurso (katumbas ng mga kredito para sa dalawang kurso sa kolehiyo).

Wika ng Mundo:

Dalawang kredito sa iisang Wika ng Mundo. Ang mga kredito ay dapat gawin sa sequence na may magkakasunod na numero ng kurso sa pag-aaral ng isang wika.

O

Mga Pinong Sining:

Dalawang kredito sa isang disiplina ng Mga Pinong Sining na kabilang ang Mga Sining na Pampaningin at Mga Sining ng Pagganap. Ang mga kredito ay hindi kailangang nasa iisang disiplina.

O

Pangkarera at Teknikal na Edukasyon (CTE):

Dalawang kredito sa isang sequence ng nag-iisang landas ng karera ng programa ng pag-aaral, O **JROTC:** Ang dalawang magkasunod na kursong JROTC ay tutupad ng dalawang kredito ng CTE para sa mga kinakailangan sa diploma.

MGA KARANGALAN SA CTE

Magkumpleto ng dalawang-kursong sequence sa isang inaprubahang programang CTE o programa ng pag-aaral.

- Umani ng isang B o mas mahusay sa bawat kurso ng dalawang-kurong sequence; at
- Tugunan o higitan ang kasanayan sa isang batay-sa-pagganap na pagtasa para sa kaukulang programa o programa ng pag-aaral.

MGA KARANGALAN SA STEM

Apat na kredito ng matematika: Ang apat na kredito ay dapat magsama ng isang kredito para sa Algebra 2 at isang kredito sa pagkalamas ng Algebra 2. Ang kredito sa pagkalamas ng Algebra 2 ay dapat anihin sa pamamagitan ng mga sumusunod na kurso o katumbas na Running Start na mga kursong matematika: Algebra 3, Trigonometry, Analytic Geometry, Precalculus, Probability, Statistics, Introduction to College Mathematics, Calculus, AP Calculus, AP Computer Science A, AP Computer Science Principles, IB Math Studies, o IB Math Standard Level.

AT

Apat na kredito ng agham: Sa mga ito, ang isang kredito ay dapat na sa mga kursong Biology 1 o katumbas na IB Biology, o AP Biology.

AT

Matagumpay na pagkumpleto ng isang STEM Capstone Project sa isa ng inaprubahang ACCN na mga kurso.

MGA SEREMONYA NG PAGTATAPOS

Ang mga estudyante ay dapat pahintulatang lumahok sa seremonya kung sila ay:

- nakatugon sa mga kinakailangan para sa isang diploma o sertipiko;
- nakatupad sa kanilang mga pinansiyal na obligasyon; at
- nakatugon sa ibang mga kondisyon, gaya ng itinatag ng Kagawaran, na nakakatugon sa mga pamantayan ng kalinawan, pagiging makatwiran at makatarungan.

TATAK NG BILITERACY

Itinatag ng Lupon ng Edukasyon ng Hawai'i na igagawad sa pagtatapos sa mga estudyanteng nagpakita ng:

- mataas na kasanayan sa pareho ng dalawang opisyal na wika ng estado (Ingles at Hawaiian) **O**
 - alinman sa dalawang opisyal na wika ng estado at kahit isa ng karagdagan wika, kabilang ang American Sign Language.
- Magyaring bisitahin ang bit.ly/HISeal para sa pamantayan sa pagiging karapat-dapat at karagdagan impormasyon.